

BẢN TIN GIÁO XỨ CHỢ ĐUI

Số 440* Năm 9/ 2020 * Chúa nhật 06/ 09/ 2020

Địa chỉ : 1 Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM.

Điện thoại : (08)38330820

Email : vanphonggiaoxu.chodui@yahoo.com

Í thư mục tử

Lm. Ernest Nguyễn Văn Hồng

Có thể nói cho đến ngày nay, cả thế giới đang sống trong tình trạng đề phòng con dịch do virus covid-19 gây ra. Các phương tiện truyền thông cho thấy con số người bị lây nhiễm hay con số người chết vẫn tăng lên từng ngày. Tuy con số có thể bị làm cho gia tăng hay sụt giảm do tiêu chuẩn của từng nước nhưng nói chung con số vẫn gia tăng. Ở nước Việt Nam cũng thế, số người bị lây nhiễm hay chết vì con dịch cũng tăng lên từng ngày, tuy chậm nhưng cũng làm cho cả xã hội phải đề phòng. Hậu quả là sinh hoạt tôn giáo bị hạn chế.

Tuy nhiên, tin tức mới đây cho thấy vài tín hiệu khả quan hơn. Thứ nhất là người ta biết cách phòng ngừa tương đối hiệu quả là đeo khẩu trang và sát khuẩn tay cũng như môi trường sống. Thứ hai là nhiều nơi đã có những thuốc tuy không dám nói là hiệu quả nhưng cũng có thể làm giảm nhẹ tình trạng nguy kịch. Thứ ba là nhiều nơi đã thử nghiệm vắc xin ở giai đoạn cuối, có nghĩa là chẳng bao lâu nữa nhiều người sẽ được tiếp cận biện pháp phòng ngừa hiệu quả này.

Thế nhưng dù sao không có gì là tuyệt đối, cả vắc xin cũng thế. Vì thế thái độ khôn ngoan nhất phải là tránh bị lây nhiễm và biện pháp phòng ngừa vẫn là chủ yếu. Vài nơi trong nước Việt nam đã cho sinh hoạt tôn giáo trở lại. Lý do có thể là nguy cơ lây nhiễm ít hơn hay không đáng kể nhưng cũng có thể là người dân biết phòng ngừa virus tốt hơn. Trách nhiệm cá nhân trở nên hết sức quan trọng.

Với tình hình hiện nay có thể nói cơ hội được sinh hoạt tôn giáo trở lại tại Saigon là rất gần. Cho dù điều đó có xảy ra thì không có nghĩa là chúng ta mất cảnh giác. Dù được sinh hoạt tôn giáo trở lại thì virus vẫn còn hiện diện đâu đó. Mỗi người chúng ta cần hết sức đề phòng để khỏi làm cho sinh hoạt xã hội, trong đó có sinh hoạt tôn giáo bị xáo trộn lần nữa.



TRANG SỐNG LỜI CHÚA

06/09/2020 CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN A

SỬA LỖI HUYNH ĐỆ

“Nếu người anh em của anh trót phạm tội thì anh hãy đi sửa lỗi nó một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh thì anh đã chinh phục được người anh em.” (Mt 18,15)

Suy niệm: Kinh nghiệm nhận thấy trong tương quan với người thân cận, chúng ta thường cứ thích tự nâng mình lên và hạ thấp người khác. Hơn nữa, khi thấy các khuyết điểm của người anh em thì chúng ta hay chụp lấy cơ hội để nói xấu, dèm pha, chê bai, chống đối hay loại trừ người thân cận. Điều này gây tổn thương và làm xáo trộn cho đời sống huynh đệ giữa chúng ta. Lời dạy của Chúa Giê-su trong Tin Mừng hôm nay là một phương thuốc tốt để chữa trị cho căn bệnh này: Đó là sống đức bác ái để biết thương yêu và tôn trọng người thân cận. Từ đó chúng ta sẽ có những hành động phù hợp trong tương giao, biết nhường nhịn, biết chia sẻ, biết chỉ bảo, nhắc nhở và thậm chí sửa sai khuyết điểm cho anh chị em mình.

Mời Ban: Chúa Giê-su đã truyền cho chúng ta giới luật yêu thương của Ngài, đó là lối sống, là dấu hiệu của người Ki-tô hữu. Điều đó có nghĩa là người Ki-tô hữu phải lấy đức bác ái làm qui tắc ứng xử cho mình trong tương quan với người khác: Trong mọi việc, từ lời ăn tiếng nói cho đến việc góp ý sửa lỗi cho nhau, chúng ta phải khởi đi từ một động lực duy nhất là đức bác ái.

Chia sẻ: Bạn có cảm thấy khó khăn khi phải góp ý sửa lỗi cho người anh em? Mặt khác, bạn có dễ dàng đón nhận lời góp ý của người khác không?

Sống Lời Chúa: Khi kiểm điểm đời sống, tôi xét xem tôi đã để những tâm tình giận hờn, ghen ghét, ganh tị tác động đến suy nghĩ và việc làm của tôi như thế nào.

Cầu nguyện: Đọc kinh *Kính Mến*.



TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

❖ **Con người cần phải hoán cải để cứu chữa trái đất chúng ta.**

"Sẽ không có mối quan hệ mới với thiên nhiên, nếu không có sự đổi mới con người, bằng cách hàn gắn trái tim con người, người ta mới hy vọng cứu thế giới khỏi tình trạng bất ổn về mặt xã hội và môi sinh." Đó là những lời chia sẻ của ĐTC Phanxicô cho các chuyên gia sinh thái trong buổi tiếp kiến

vào thứ Năm (3/9/2020), những người đang cộng tác với các Giám mục Pháp để đem Tông huấn Laudato Si' vào thực hành.

ĐTC nhấn mạnh rằng tất cả chúng ta đều là thành viên của một gia đình nhân loại, sống trong một ngôi nhà chung đang bị “xuống cấp một cách trầm trọng”. Vào thời điểm hiện nay, “cuộc khủng hoảng sức khỏe mà nhân loại đang trải qua nhắc nhở chúng ta về sự mong manh của chúng ta. Chúng ta khám phá ra rằng chúng ta liên đới với nhau, một phần của thế giới mà chúng ta chia sẻ, và việc lạm dụng nó có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng, không chỉ về môi trường, mà còn cả về mặt xã hội và con người”.

ĐTC mừng về một thực tại cho thấy “vấn đề sinh thái đang ngày càng ăn sâu vào lối suy nghĩ của mọi người và bắt đầu ảnh hưởng đến các quyết định chính trị và kinh tế, dù vẫn còn nhiều việc phải làm để khắc phục sự nghèo đói và lạc hậu.” ĐTC cho biết “Về phần mình, Giáo hội sẽ tham gia đầy đủ vào mọi cam kết bảo vệ ngôi nhà chung trái đất của chúng ta”.

ĐTC thừa nhận, Giáo hội không có tất cả mọi câu trả lời, nhưng “Giáo hội muốn hành động cụ thể khi có thể, và trên hết, Giáo hội muốn thắp sáng một lương tâm tha thiết cho sự biến đổi sinh thái sâu sắc và lâu dài, đáp ứng lại những thách đố quan trọng mà chúng ta phải đối diện.”

Về sự biến đổi sinh thái, Kinh thánh dạy chúng ta rằng thế giới không được sinh ra từ hỗn mang hay may rủi, mà là do quyết định của Thiên Chúa, Đấng đã sáng tạo ra nó từ tình yêu thương. Các Kitô hữu “không thể không tôn trọng công việc mà Chúa Cha đã giao phó cho mình, giống như một khu vườn để chăm sóc, bảo vệ, để phát triển theo tiềm năng của mình”. Con người chỉ là người quản lý chứ không phải là chủ nhân của trái đất. "Khi thiên nhiên chỉ được coi là đối tượng của lợi nhuận và lợi ích - một cái nhìn của những kẻ chỉ muốn làm giàu bất luận sự gì sẽ xảy tới - thì sự hài hòa tất sẽ bị phá vỡ và sự bất bình đẳng nghiêm trọng, bất công và đau khổ đương nhiên phải xảy ra. Khi con người tuyên bố mình là chủ nhân và độc chiếm trái đất, lèo lái con người, hủy diệt các sinh vật, chiếm đoạt tài nguyên thiên nhiên tất nhiên họ bóc lột kẻ khốn khổ, lạm dụng sức lao động của phụ nữ và trẻ em, làm đảo lộn luật lệ gia đình, không biết tôn trọng quyền sống của con người ngay từ khi thụ thai cho đến khi được sinh ra...”

ĐTC nhấn mạnh, "nếu cuộc khủng hoảng sinh thái là sự xuất hiện hoặc biểu hiện bề ngoài của một cuộc khủng hoảng đạo đức, văn hóa và tinh thần của thời đại hiện tại, chúng ta không thể tự lừa dối mình rằng chúng ta có thể hồi phục lại mối quan hệ của chúng ta với thiên nhiên và môi trường mà không cần phải phục hồi lại tất cả các mối quan hệ cơ bản của con người chúng ta!" Vì vậy, để hàn gắn lại ngôi nhà chung trái đất của chúng ta, trước hết trái tim con người cần được hoán cải và chữa lành.

Kết thúc bài phát biểu của mình, ĐTC cổ võ nhóm bảo vệ môi sinh rằng: “Trong khi nhiều phương diện của hành tinh trái đất của chúng ta đã bị thương tổn cách thảm khốc và nhiều thảm trạng dường như không thể cứu vãn được nữa, nhưng ĐTC nói: “Đối với những người Kitô hữu, chúng ta không thể mất hy vọng, bởi vì chúng ta luôn hướng về Chúa Giêsu Kitô”.



TIN GIÁO PHẬN & GIÁO XỨ

<http://tgpsaigon.net> & <http://new.titocovn.com>

❖ Bổ nhiệm Giám quản Tông toà Giáo phận Hưng Hoá

Ngày 29.08.2020, ĐTGM Marek Zalewski, Sứ thần Toà Thánh tại Singapore kiêm Đại diện Toà Thánh không thường trú tại Việt Nam thông báo: ĐTC Phanxicô đã chấp thuận cho Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất từ nhiệm sứ vụ Giám mục Chính toà Giáo phận Hưng Hoá; đồng thời bổ nhiệm Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, Giám mục Phụ tá Giáo phận Vinh, làm Giám quản Tông toà Giáo phận Hưng Hoá.

❖ Chúc mừng bổn mạng Legio.

Ngày 8.9, Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria, cũng là bổn mạng của Legio. Xin Chúa qua lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria ban cho mọi thành viên sự thánh thiện, lòng can đảm và nhiệt huyết, xứng đáng là đội binh tinh nhuệ của Đức Trinh Nữ hầu đem nhiều người về cho Chúa.

❖ Ban Mục vụ Văn hóa TGP Sài Gòn: thông báo hai cuộc trưng bày các hiện vật cổ

Ban Mục vụ Văn hóa Tổng Giáo phận Sài Gòn xin thông báo: Nhà Truyền thống Văn hóa Giáo phận hiện có hai cuộc trưng bày:

1/ Phòng trưng bày bộ sưu tập “Ánh Sáng Muôn Dân” gồm 1147 chiếc đèn dầu của nhiều nước với nhiều chất liệu và nhiều kiểu dáng.

2/ Phòng trưng bày bộ sưu tập “Văn Hóa Trầu Cau” gồm 500 hiện vật.

Ngoài ra còn một phòng trưng bày tranh với nhiều tác phẩm của các họa sỹ Đông Dương dành cho những khách lưu tâm tới hội họa (lần 1).

Vì cơn dịch Covid-19 nên không tổ chức lễ khai mạc, quý khách có thể đến thăm cá nhân hay từng nhóm nhỏ vào giờ hành chính các ngày trong tuần (Chúa nhật và đại lễ sẽ nghỉ). Quý khách tham quan liên lạc với cô Ngô Thị Trâm, điện thoại: 0933.122.680.

Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho giáo xứ: